



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๔๓, ๓๐๔๕ www.meeting.mju.ac.th

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ว.๖๖

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานทั่วไป

เรียน กรรมการบริหารงานทั่วไป

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อธิการบดีจึงขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานทั่วไป ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ ในวันศุกร์ที่ ๓๐
มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อนึ่ง หากหน่วยงานใดมีเรื่องที่จะนำเข้าพิจารณาในที่ประชุม ขอได้โปรดส่งเอกสาร
ให้งานประชุม กองกลาง ภายในวันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เพื่อเตรียมข้อมูลการประชุมจัดส่งให้
กรรมการศึกษาก่อนวันประชุมหากหน่วยงานใดส่งเอกสารภายหลังจากที่ได้กำหนดไว้ ฝ่าย
เลขานุการจะบรรจุเป็นวาระในการประชุมครั้งต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย
จะขอบพระคุณยิ่ง

(นางปราณี พันธุ์วุฒิ)

ผู้อำนวยการกองกลาง

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารงานทั่วไป

รายชื่อคณะกรรมการบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ชื่อ	ตำแหน่ง
๑	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช	อธิการบดี
๒	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศร คันทรศ	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
๓	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ สุวรรณรักษ์	ผู้ช่วยอธิการบดี
๔	อาจารย์ ดร.ทองเถียน บัวจุม	ผู้ช่วยอธิการบดี
๕	นางสาวณัฐฉิณี สิ้นฉิม	ผู้ช่วยอธิการบดี
๖	อาจารย์อภิชาติ สวนคำทอง	ผู้ช่วยอธิการบดี
๗	อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล	ผู้ช่วยอธิการบดี
๘	นายชุมพล รินคำ	ผู้ช่วยอธิการบดี
๙	นางกมลวรรณ เปรมเกษม	ที่ปรึกษาอธิการบดี
๑๐	นายชัชวาลย์ ภายชะวรรณ	ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา
๑๑	นายวิเชียร คำรินทร์	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
๑๒	นางสาวนীর เรือนกุณา	ผู้อำนวยการกองคลัง
๑๓	นางประทุมทิพย์ ดวงดีวีรัตน์	ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์
๑๔	นางจินดา จันทร์	ผู้อำนวยการกองแผนงาน
๑๕	นางนรมน โลไทยสงค์	ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สิน
๑๖	นายประคอง ยอดหอม	ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่
๑๗	นางสาวสิริวิทย์ อินจินดา	ผู้อำนวยการกองแนะแนวฯ
๑๘	นางศรีกุล นันทะชมภู	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๙	นางวราภรณ์ ฟูกุล	ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพฯ
๒๐	นายเกษม ไกรรมา	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
๒๑		ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
๒๒	นายประศาสน์ ก้องสมุทร	หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน
๒๓	นางสาวนวลนิตย์ ปิ่นนิกร	หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
๒๔	นายปริญญา สมบูรณ์	เลขานุการคณะกรรมการเกษตร
๒๕	นางนุชบา กาหล	เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์
๒๖	นางศิริรัตน์ พุกกะพันธุ์	เลขานุการคณะบริหารธุรกิจ
๒๗	นางนุชนารถ วศิศิริศักดิ์	เลขานุการคณะวิศวกรรมฯ
๒๘	นางธัญรัศมี ธวัชมงคลศักดิ์	เลขานุการสำนักวิจัยฯ
๒๙	นางสาวอำภา วีรัตน์เพชญ์	หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
๓๐	นางสาวยุภา วิเศษสร	หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์
๓๑	นางนวนจันทร์ ทองมา	รก.หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
๓๒	นางผ่องพรรณ กันธิยะ	หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมง
๓๓	นายรัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย	หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
๓๔	นางแสงจันทร์ ศรีวังพล	หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์
๓๕	นางวราพร รัตกันท์	รก.หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการแม่โจ้-แพร่ฯ
๓๖	นายสมพร มีแสงแก้ว	รก.หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการแม่โจ้-ชุมพร
๓๗	นางปริญญาณี พงษ์พานิช	รก.หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารศาสตร์
๓๘	นางสาวพรินทร บุญเรือง	หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารและธุรการ สำนักบริหารฯ
๓๙	นางสาวเพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์	หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารและธุรการ สำนักหอสมุด
๔๐	นางสาวจรงค์ บัวลอย	รก.หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศฯ
๔๑	นางปราณี พันธุ์วุฒิ	ผู้อำนวยการกองกลาง กรรมการและเลขานุการ
๔๒	นางพัชรี คำรินทร์	หัวหน้างานประชุม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๔๓	นางสาวสิริอังกร ทิพย์วงศ์	รก.หัวหน้างานบริหารฯ กรรมการผู้ช่วยและเลขานุการ